



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยประจักษ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รู้จักเรื่องเพศศึกษา และการทำบัตรสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลิง ณ โรงเรียนบ้านห้วยประจักษ์



กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี : วันที่ ๓ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยรับฟังปัญหาความเดือดร้อน แนวทางแก้ไข โครงการต่างๆเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาฯและ เสนอความคิดเห็น ตีชม การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จากประชาชนในตำบลนาเลิง พร้อมทั้งเรียกความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ แก่ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน



การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ : วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้คูตทรายและการต่อใบอนุญาตให้คูตทราย, การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ



การประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจเอกสารการประเมินการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ : วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจเอกสารการประเมินการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



กิจกรรมนาเลิง เดิน-วิ่งเพื่อน้อง ๒๕๖๖: ประมวลภาพกิจกรรมนาเลิง เดิน-วิ่งเพื่อน้อง ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ขอขอบพระคุณ นักวิ่งทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลดังกล่าว และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำงานทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป



การรับซื้อขยะประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖: วันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจกรรมสาธารณะที่ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๓๗๙ ครอบครัว และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรกฤษณ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง